

Thư của nữ tu Anna Trần Thị Lại (30/11/2017)

From: Lai Huong < annahuonglai@gmail.com > Date: November 30, 2017 at 7:04:44 AM PST To: stpaulfamilyofcharity@yahoo.com Subject: thư ngỏ em chào chị, em là nữ tu anna Trần Thị Lại, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, em được biết chị qua chị Đào giới thiệu, hôm nay em gửi tới "Gia Đình Bác Ái" thư ngỏ làm giếng, xin chị và hội thương giúp cho các em chúng em chị nhé. em: Lại NỮ TU ANNA TRẦN THỊ LÀI Tu Viện Mến Thánh Giá Trang Nứa Hưng Yên - Hưng Nguyên - Nghệ An Tell: 0913.324.339; 0974429906 Email: annahuonglai@gmail.com GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM, GIÁO PHẬN VINH HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH, CỘNG ĐOÀN MTG TRANG NỨA THƯ NGỎ Kính gửi: Các tổ chức từ thiện, quý ân nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể quý vị. Lời đầu thư, cho phép chúng con gửi tới quý vị lời chào, chúc sức khỏe, sự bình an trong Chúa Kitô. Nguyễn xin Thiên Chúa tình yêu luôn đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn quý vị trên mọi nẻo đường. Đồng thời, cho phép chúng con được trình bày sự việc sau: Kính thưa quý vị! Cộng đoàn Mến Thánh Giá Trang Nứa chúng con hiện đang cứu mang 40 em mồ côi. Với hết khả năng và tấm lòng của mình, chúng con muốn đem đến cho các em một cuộc sống vui vẻ, lành mạnh, một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn. Vì thế, chúng con luôn cố gắng hết sức và tạo mọi điều kiện để nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn các em. Kính thưa quý vị! Các em trong mái ấm của chúng con còn thiếu thốn rất nhiều thứ, nhất là nguồn nước sạch. Hiện tại, nguồn nước mà các em đang sử dụng là nguồn nước mặn, nhiễm phèn khá nặng. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và sinh hoạt của các em, vì nguồn nước đã khiến các em mắc một số căn bệnh ngoài da... Chính vì thế, bấy lâu nay chúng con mong muốn có được nguồn nước sạch để sử dụng. Để làm được điều đó, chúng con cần một nguồn kinh phí khá lớn, vì phải khoan giếng trên núi (cách chỗ các em ở khoảng 1.300 m). Từ việc mua máy, đường ống cũng như công người làm...tất cả mọi chi phí hết khoảng 130.000.000 VNĐ. Tương đương 6000\$ Với nguồn kinh phí lớn như thế, chúng con rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của quý ân nhân. Xin quý ân nhân mở rộng tấm lòng quảng đại, rộng tay chia sẻ, giúp đỡ để các em trong mái ấm của chúng con sớm có một cuộc sống ổn định hơn. Chúng con xin chân thành cảm tạ, tri ân. Một lần nữa, chị em chúng con xin kính chúc quý vị luôn được bình an, mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa, để quý vị mãi là cánh tay nối dài đem tình yêu và lòng thương xót Chúa đến cho những mảnh đời kém may mắn. Trang Nứa, ngày 10 tháng 10 năm 2017. TM Nữ tu: Maria Hồ Thị Quy Phụ trách Hội Dòng Các em trong mái ấm Các em học tiếng anh Các em sơ sinh

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-1067/